



ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

## บทเรียนจากความจริง

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562, 02.00 น.

ประเทศไทยดูวนวาย แต่โลกของเราดูวนวายไม่แพ้กัน เพราะขาด Value Diversity โดยเฉพาะที่ศรีลังกา [ดูทั้งหมด](#)

ติดตามเนชั่น



ผมสอนลูกศิษย์เสมอให้มองภาพกว้าง Macro หรือ Global แล้วจึงมองภาพเล็ก Micro ในหลวงรัชกาลที่ 9 รับสั่งเรื่องนี้หลายครั้ง คุณหมอประเวศ ประชาชนอาวุโสก็เคยพูดว่าหมอเมืองไทยเก่งแคบ แต่ไม่ฉลาดกว้างเหตุผลใหญ่ๆ น่าจะมาจากการศึกษาเพราะการศึกษาของเราลงลึกเร็วไป ต้องเก่งเรื่องนี้ด้วย เช่น กฎหมายต้องเรียนตั้งแต่ปี 1 แต่ในต่างประเทศต้องจบปริญญาตรีแล้วจึงจะเรียนกฎหมาย จะเห็นว่ามันกฎหมายเก่งๆ ในอเมริกา เพื่อมาเป็นนักการเมืองมองอย่างสมดุลทั้งกว้างและแคบ

รายการวิทยุของผมทุกเช้า จะวางแผนกับคุณวิชัยพูดเรื่องความจริง (Reality) ที่สดใหม่ ที่อาจจะเกิดเมื่อคืน และวิเคราะห์เรื่องผลกระทบกับคนผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญบริหารงานบุคคลแบบแคบๆ แต่สนใจหลายๆ ด้าน เน้นความจริงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสอนให้คนคิดเป็น วิเคราะห์เป็นจากความจริง

หลายครั้งเมื่ออารมณ์ดีๆ ก็พูดในสิ่งที่ไม่ได้เตรียมมา หาความรู้ในแต่ละวัน วันๆ หนึ่ง เราได้พบใคร คนไทยเก่งมีมากมาย บางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนมากนัก แต่สังคมไทยยังยึดติดกับคนจบที่ไหน ปริญญาอะไร ถ้าจบจากมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง หรือปริญญาสูงหน่อยเห็นว่าเก่ง แต่จริงแล้วน่ากลัวและหนักกว่านั้นก็คือ นอกจากไม่เก่งยังโง่งหรือจบมาแล้ว หยุดการเรียนรู้ มั่นใจตัวเองหรือบ้าคลั่งแต่ตำราที่อาจารย์สอนมา ถ้าผมยังมีสุขภาพดี ผมก็จะทำหน้าที่ครูนอกกระบบโดยไม่หยุดการเรียนรู้



### ภาพเหตุการณ์ระเบิดโบสถ์เซนต์เซบาสเตียน เมืองเนกอมโบ ประเทศศรีลังกา

ช่วงนี้ ผมพยายามกับทีมงานที่จะให้เห็นข้อมูลผ่าน Social Media ซึ่งจำเป็นมาก ถึงจะอายุมากก็ต้องเข้าใจ เรียนรู้ อย่างลัว คนทุกวัยเรียน Digital ได้หมด ผมตั้งใจว่าจะเป็นนักเรียน Digital หลักสูตรสั้นๆ การใช้หรือบริหาร Digital ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่เข้าใจวิธี คนอายุมากจำนวนหนึ่งไม่สนใจดิจิทัล คิดว่าเป็นเรื่องของเด็ก ผมอยู่บ้านฝึกเรื่องเทคโนโลยียุคใหม่ๆ เสมอ ยังไม่เก่ง แต่พร้อมจะเรียนรู้ อ่านบทความความดีๆ จากระบบอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ลูกศิษย์และผู้ที่ทำงานกับผม เราจะเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต

เรื่องหลักวันนี้ จะพูดเรื่อง World Orderหรือระเบียบโลก ซึ่งคนไทยส่วนมากคิดว่าไม่เกี่ยวกับเราจะไม่เกี่ยวได้อย่างไร ยุคจักรวรรดินิยม ประเทศที่พูดว่าเจริญก็หลอกเอาประเทศที่ไม่มีเทคโนโลยีมาเป็นเมืองขึ้น

น่าเสียดาย ผู้นำการเมืองรุ่นใหม่ 2 คน ชื่อ ธนาธร กับปิยบุตร ซึ่งอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ว่าระบบกษัตริย์ของเราสามารถนำประเทศรอดมาได้ สองท่านต้องสำนึกบุญคุณของระบบกษัตริย์ของเรา และอย่าเหมาว่าประชาธิปไตยดีกว่าระบบอื่นๆ

รวมทั้งการแก้ตัวของธนาธร และปิยบุตร เรื่องหุ้น ถ้าเป็นคนดีเช่นที่ธรรมศาสตร์สอน ทำไมจึงทำอะไรเร่งรีบ มีพิธี ควรทำให้โปร่งใส และถ้ารักประชาธิปไตยจริง ทำไมยังเข้ากับระบบล้มเจ้าสนับสนุนนโยบายแดงทั้งแผ่นดิน เข้าไปรวมการเมืองกับพรรคที่โกงจำนำข้าว 7 แสนล้านบาท



**ดร.ปรารภนา ศรีสุข จาก IC-UTK เรียนเชิญ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ บรรยายหัวข้อ  
 “Thai-Indonesia Economic and Business Relations : Future Co-operations”  
 ให้กับนักศึกษาปริญญาโทและคณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัย Unsika ประเทศอินโดนีเซีย  
 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ**

ตั้งแต่ทรัมป์ได้เข้ามาบริหาร World Order หรือปรับระเบียบโลกได้ปรับมาหลาย การปรับดู  
 ประเทศอเมริกาเท่านั้น American First เรื่องอื่นที่ไม่สนใจ ประเทศจีนกลายเป็นผู้นำของโลก  
 อย่างไม่รู้ตัว เพราะวิธีของเขาไม่ใช่วิธีที่เอาเปรียบทุกๆ เรื่อง แต่พยายามส่งเสริมให้ประเทศที่  
 ยากจนในโลกมีโอกาสมากขึ้น เช่น ในแอฟริกา หรือประธานาธิบดีปูติน ก็มีบทบาทในระเบียบ  
 โลกมากขึ้น ขณะนี้พบกับประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ บทบาทของ Trump ในโลกลดลง  
 ประเทศไทยต้องวางตัวให้พอดี เป็นกลางดีที่สุด

จีนได้ช่วยเหลือแอฟริกาในการลงทุนอย่างมากในปัจจุบันผู้นำของฝ่ายตะวันตกยังไม่ไปประชุม  
 ที่ Davos ซึ่งจะเป็นผู้นำของฝ่ายตะวันตกอยู่ จีนพยายามจัดประชุมประจำปีในการร่วมมือเศรษฐกิจ  
 ทั่วโลก ปี เฉพาะในประเทศด้อยพัฒนา และถ้าดูแนวคิด One Belt, One road ก็ไม่ไปรุกราน คง  
 จำได้ จีนมีกองเรือที่ใหญ่มาก สามารถแล่นไปทั่วโลก แต่จีนก็ไม่มีนโยบายปกครองแบบฝรั่งเศส  
 ยุโรป ปัจจุบันปัญหาอพยพที่เข้ามาประเทศในยุโรปก็มาจากนโยบายของเขาในอดีตเพราะ  
 ประเทศเหล่านี้คือเมืองขึ้น ดูได้จากนักฟุตบอลทีมชาติของฝรั่งเศสและอังกฤษมีผิวดำก็คนใน  
 อดีต ปัจจุบันเกือบทั้งทีมก็มาจากนโยบายจักรวรรดินิยม

ก่อนจบ ผมพูดหลายครั้งแล้ว Diversity ความหลากหลายต้องสร้างให้เกิดคุณค่า หรือมูลค่า  
 แต่ถ้าขัดแย้งก็มีปัญหาเยอะ เรื่องประเทศศรีลังกา มีศาสนาหลายศาสนาร่วมกัน พุทธประมาณ  
 70% คริสต์ประมาณ 7.4% มุสลิมประมาณ 9.7% ฮินดูประมาณ 12.6% เท่านั้น แต่เหตุการณ์ที่  
 ศรีลังกาซึ่งมีความหลากหลายสร้างปัญหามากมาย มีระเบิดหลายจุดและมีคนตายกว่า 300 คน  
 เป็นประเทศเล็กๆ อยู่ทางตอนใต้ของอินเดียเกิดระเบิดที่รุนแรงมาก เพราะเราต้องการล้างแค้นฆ่า  
 คนมุสลิมในมัสยิดนิวซีแลนด์ไครสต์เชิร์ช

ผมจึงขอวิงวอนให้ใช้ Value Diversity เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีต่อไป

**จีระ หงส์ลดารมภ์**

**dr.chira@hotmail.com**